
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 

วันจันทร์  ที่  14  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5   เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแม่ระมาด (ชั้น ๓) 

……………………………………………..……. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายบัญญพนต์  สุริเมือง    ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางศรีวรรณ   สมบูรณ์    ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล       
3. นายทนงศักดิ์    แซ่อ้ึง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายอาทิตย์    ค าจันทร์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางวรัญญา    กันจัน    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายทวิช      สุดช่วย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสมบุญ     บุญมาก    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางทองสี     วงศ์ไชย    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางสาวจีรวรรณ     เนื่องวัง    ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล   
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางขจร     ศรีวงษ์    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ลา) 
2. นายโสภณ     หล่อเจริญทรัพย์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล (ลา) 
3. นายแสงเดือน  ดอยแก้วขาว   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ลา) 
4. นางภาวนา     เหล็กเพชร   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล (ลา) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอังกูร    แก้วจันทร์เพชร   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
2. นายสุวัฒน์    สุรินต๊ะ    ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
3. นางนงคราญ   สุริเมือง    ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
4. นายฝน    ก้อนแก้ว   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
5. นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รก.ปลัดเทศบาล 
6. นายภุชพงศ์  สรรวิชัย    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางอมลรัตน์  มีเงิน    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายรัชกร  อินค า    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายมาโนช  ฝั้นสาย    ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
11. นายธนวัฒน์  กงภูธร    ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ   อ๊ะนา    ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
13. นางสาวกิ่งกานต์  แก้วอยู่    ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
14. นางสาวอาริยา เอ่ียมเล    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

 
 
 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง   เลขานุการสภาเทศบาล    
เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด  จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง -  เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖5 วันจันทร์ที่ 14 มนีาคม ๒๕๖5 

-  ล าดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบัญญพนต์   สุริเมือง -  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล     1. สมาชิกสภาแจ้งลา 4 ท่าน ได้แก่ 

(1) สท.ขจร  ศรีวงษ์ 
(2) สท.โสภณ  หล่อเจริญทรัพย์ 
(3) สท.แสงเดือน  ดอยแก้วขาว 
(4) สท.ภาวนา  เหล็กเพชร 

2. เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่ระมาดมีการรับโอนผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง
สายงานผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เชิญแนะน าตัวครับ 
- ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวแนะน าตัวเอง - 

                     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    -  การประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖4   ในวันที่  21  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๖4  เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลแม่ระมาด (ชั้น ๓) 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  ขอให้สมาชิก  ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความใด 
ประธานสภาเทศบาล ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  (สมาชิกสภา ฯ ตรวจรายงานการประชุม) 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ… 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับ 

   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 7 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาญัตติขอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  ญัตติขอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565   
ประธานสภาเทศบาล   เชิญคณะผู้บริหารครับ 
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงิน 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565   

ส านักปลัด 
                                โอนลด 

จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ 27,990 บาท  
งบประมาณคงเหลือจ านวน 27,990 บาท  
โอนลดครั้งนี้จ านวน  9,590 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ  
- เครื่องสูบน้ า ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 300 วัตต์ 
ระยะดูดน้ า(ลึก) 8 เมตร ระยะส่งน้ า(สูง) 22 เมตร อัตราการไหลของน้ าที่ 14 เมตร 
50.80 เมตร/นาที  อัตราการไหลของน้ าที่ 2 เมตร 63 ลิตร/นาที ขนาดท่อดูดและ
ท่อส่ง 1 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,590 บาท งบประมาณ 9,590 
บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น สืบราคาจาก 3 ร้านค้า 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
         

นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง -  เรียนประธานสภา และผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่ระมาด ขออนุญาตชี้แจงข้อ  
เลขานุการสภา ระเบียบงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงในเรื่องข้อระเบียบการโอนงบประมาณ มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดเสนอความคิดเห็น อภิปราย หรือไม่ครับ.... 

- หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 7 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000   
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  
จ านวน 1 คัน ราคา 2,500,000 บาท 
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นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญคณะผู้บริหารครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด      

6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด    
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน ราคา 2,500,000 บาท 
หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลแม่ระมาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งหมู่ท่ี 4  
ถนนโสภิตบรรณารักษณ์ ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ้ืนที่
รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,6 (บางส่วน) หมู่ 5 ทั้งหมู่ แบ่งเป็น 6 ชุมชน      
มีพ้ืนทีร่วม 1.9 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 3,994 คน จ านวนครัวเรือน 
1,870 ครัวเรือน สถานที่ราชการส าคัญใกล้เคียง คือ ที่ว่าการอ าเภอแม่ระมาด    
สถานีต ารวจภูธรแม่ระมาด ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด  ส านักงานประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอแม่ระมาด  ส านักงานองค์การโทรศัพท์อ าเภอแม่ระมาด ธนาคาร
จ านวน 1 แห่ง โรงเรียนจ านวน 3 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบจ านวน 1 แห่ง     
วัด 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีปริมาณขยะแฝงที่มีผู้น ามาทิ้งในเขตเทศบาลต าบล         
แม่ระมาดอีกจ านวนมาก 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลแม่ระมาด โดยเฉลี่ย
ประมาณ 4.03 ตันต่อวัน การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยด าเนินการในพ้ืนที่จ านวน      
6 ชุมชน และตามหน่วยงานต่างๆ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ระมาด สามารถ
ให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้ จ านวน 3.50 ตันต่อวัน จึงท าให้มีขยะมูลฝอยที่
เก็บรวบรวมในแต่ละวันน าไปก าจัดโดยวิธีฝังกลบบ่อขยะเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งอยู่
ห่างจากอ าเภอแม่ระมาดเป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร โดยใช้รถจัดเก็บขยะ ดังนี้ 

คันที่ 1 รถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 
คันที่ 2 รถขยะเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 

ซึ่งรถท้ัง 2 คัน มีอายุการใช้งานมานานและทรุดโทรม มีการซ่อมบ่อยท าให้มีขยะ
ตกค้างในเขตเทศบาลต าบลแม่ระมาด  
ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ผมนายทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลเขต 1 ผมขอทราบว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรครับ  
 

นางอมลรัตน์  มีเงิน  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางอมลรัตน์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  มีเงิน ผู้อ านวยการกองคลัง เรื่องรถขยะเราต้องขออนุญาตจากสภาเพ่ือขออนุมัติ 

จัดซื้อ โดยต้องผ่านมติเห็นชอบจากทางสภาเพ่ือจะได้ด าเนินการประกาศ E-Auction 
การก าหนดคุณลักษณะของรถขยะ จะยังไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ เพราะได้จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ค่ะ      
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นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตอนนี้อยู่ในเรื่องการกู้เงินเพ่ือจัดซื้อรถขยะครับ เชิญสภาพิจารณาครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นายทวิช  สุดช่วย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
สมาชิกสภาเทศบาล  และข้าราชการทุกท่าน ผมนายทวิช สุดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ผมขอทราบ 

ว่าราคา 2,500,000 บาท มีราคากลางแต่ละยี่ห้อของรถขยะหรือไม ่ขอให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจน ซ่ึงเรามีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ จึงขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

นางอมลรัตน์  มีเงิน  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ราคาที่น าเสนอในที่  
ผู้อ านวยการกองคลัง ประชุม เป็นราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคา 2,500,000 บาท เราจะจัดซื้อสูงกว่านี้ไม่ได้ แต่จัดซื้อใน
ราคาต่ ากว่านี้ได้ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แล้วด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ขายมา
เสนอราคาในราคาท่ีต่ ากว่านี้ได้ แต่ถ้าเสนอมาในราคาท่ีสูงกว่านี้ เราต้องมีการต่อรอง
ราคาให้ได้ราคา 2,500,000 บาทค่ะ ส่วนการกู้เงินของ ก.ส.ท. ทางกองคลังได้
ประสานแล้ว เราสามารถกู้เงินเพื่อมาจัดซื้อรถบรรทุกขยะได้ ระยะเวลาในการช าระ
เงินกู ้ไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี  

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตอนนี้ที่เราได้กูโ้ครงการอ่ืนมา ขอทราบรายละเอียดเรื่องสถานะทางการเงิน 
ประธานสภาเทศบาล  ของเทศบาลเป็นอย่างไรบ้างครับ 
 

นางอมลรัตน์  มีเงิน  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน จากยอดที่ทาง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  เทศบาลได้ด าเนินเรื่องกู้ไปแล้ว มีจ านวน 2 โครงการ คือ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลแม่ระมาด จ านวน 3,649,800 บาท และก่อสร้างศาลา
ปฏิบัติพิธีฌาปนสถาน จ านวน 1,522,000 บาท แต่ทางเทศบาลจะช าระเงินกู้ปีละ 
1 ครั้งพร้อมดอกเบี้ย ในส่วนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบล        
แม่ระมาด ช าระปีละ 417,021.62 บาท และศาลาปฏิบัติพิธีฌาปนสถาน ช าระปีละ 
173,901.83 บาท ช าระภายในเดือนกันยายนของทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - สรุปคือทางสถานะทางการเงินของเทศบาลสามารถกู้ได้ พร้อมที่จะกู้ ทุกคนอยากให้  
ประธานสภาเทศบาล  มีรถขยะ เพราะรถขยะคันเดิมช ารุดทรุดโทรมมาก  
    - มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็น อภิปราย หรือไม่ครับ....  

หากไม่มีขอมติที่ประชุมเรื่อง  ขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย จ านวน 1 คัน ราคา 2,500,000 บาท 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 7 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ประจ าปี 2565  
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2566 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ  
เลขานุการสภา ก าหนดสมัยประชุมสภา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 24 ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  
สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาล
ก าหนด  และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  และตาม
ข้อ 11 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ก าหนดว่าส าหรับเทศบาลให้สภา
เทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด    
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย ประชุมสามัญ
ประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา  24  ก าหนดว่าในปีหนึ่ง 

ให้มสีมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  ผมขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ 
 

นางศรีวรรณ  สมบูรณ์  - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน      
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางศรีวรรณ  สมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอให้  

ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี 2565 เป็น  4  สมัย  ดังนี้ 
สมัยประชุมสมัยแรก  คือ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 – 16 มี.ค. 1565 
สมัยประชุมสมัยที่สอง  คือ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2565 – 14 มิ.ย. 2565 
สมัยประชุมสมัยที่สาม  คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 – 30 ส.ค. 2565 
สมัยประชุมสมัยที่สี่  คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 – 30 พ.ย. 2565 
และขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 คือ ตั้งแต่วันที่     
15 กุมภาพันธ์ 2566 – 16 มีนาคม 2566 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตามท่ี สท.ศรีวรรณ  สมบูรณ์  เสนอ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทวิช  สุดช่วย           ขอรับรอง (ยกมือ)      
นางวรัญญา  กันจัน  ขอรับรอง (ยกมือ) 
                                                                                    

ที่ประชุม    รับรองถูกต้อง  จ านวน ๒ คน 
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นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - มีผู้รับรองถูกต้อง ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 7 เสียง 
- เห็นชอบให้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี 2565 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
สมัยประชุมสมัยแรก  คือ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 – 16 มี.ค. 1565 
สมัยประชุมสมัยที่สอง  คือ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2565 – 14 มิ.ย. 2565 
สมัยประชุมสมัยที่สาม  คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 – 30 ส.ค. 2565 
สมัยประชุมสมัยที่สี่  คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 – 30 พ.ย. 2565 
และขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 คือ ตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 – 16 มีนาคม 2566 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการบริหาร
จัดการศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) ต าบล 
แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณ 60,000 บาท 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญคณะผู้บริหารครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติขอรับการสนับสนุน 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด  งบประมาณ โครงการบริหารจัดการศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน 

(Community Isolation) ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 60,000 บาท 
โอนลด 

จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 
3,157,740 บาท  งบประมาณคงเหลือจ านวน 2,026,240 บาท โอนลดจ านวน 
60,000 บาท  (รายละเอียดตามเอกสาร)  
ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ  
เลขานุการสภา - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

มาตรา 67 ทวิ 57 (8) เงินอุดหนุน มาตรา 67 ทวิ 58 เทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (1) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงในเรื่องข้อระเบียบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอความคิดเห็น อภิปราย หรือไม่ครับ.... 

- หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 7 เสียง 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเห็นชอบให้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง  บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอรับความเห็นชอบ ขอเข้า
ท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 เพื่อตั้งชุมสายโทรศัพท์แม่ระมาด และศูนย์บริการลูกค้า 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญคณะผู้บริหารครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง บริษัท 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอรับความเห็นชอบ ขอเข้าท าประโยชน์       

ในเขตพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือตั้ง
ชุมสายโทรศัพท์แม่ระมาด และศูนย์บริการลูกค้า (รายละเอียดตามเอกสาร) 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง  
เลขานุการสภา รายละเอียด ตามหนังสือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เลขที่  เอ็นที 

บภน.3.2(ตก.)/71 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือตั้ง
ชุมสายโทรศัพท์แม่ระมาด และศูนย์บริการลูกค้า  ด้วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมคือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจาก จังหวัดตาก 

 มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับเรื่อง การเข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่า และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่
ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี
ป่าไม้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ของส่วนราชการก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งรวมทั้งที่ยื่นค าขอ
อนุญาตไว้แล้ว และยังไม่ได้ยื่นค าขออนุญาต ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ยื่นขอ 
ก าหนดให้ยื่นค าขออนุญาตภายใน 180 วันนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
(ภายใน 19 ธันวาคม 2563) จังหวัดตาก จึงให้ทุกหน่วยงานด าเนินการให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังกล่าว โดยให้หน่วยงานที่ได้
เข้าไปท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ท าการยื่นค าขออนุญาต 
ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563     
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นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด
เลขานุการสภา   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการเข้าใช้ที่ดิน ท้องที่ต าบล 

แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พิกัด (UTM) E448440 , N1878019 
จ านวนเนื้อที่ 2 ไร่ เพ่ือก่อสร้างชุมสายโทรศัพท์แม่ระมาด และศูนย์บริการลูกค้า เพ่ือ
ใช้ในการบริการระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนและส่วนงาน
ราชการในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2525 ขณะนี้ บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  กับ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) แล้ว แต่เนื่องจากเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ
อนุญาต ต้องประกอบด้วยเอกสารผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบล      
แม่ระมาด ได้พิจารณาน าเรื่องขอใช้เขตพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณดังกล่าวข้างต้นเข้าพิจารณาท่ีประชุมสภา เพ่ือให้
ความเห็นชอบในการที่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้ง
ชุมสายโทรศัพท์แม่ระมาด และศูนย์บริการลูกค้าต่อไป 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอความ 
ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็น อภิปราย หรือไม่ครับ.... 

- หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 7 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง  ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด ขอรับความเห็นชอบ ขอเข้าท าประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อ
เป็นบ้านพักเกษตรต าบลแม่ระมาด และโกดังเก็บพัสดุ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญคณะผู้บริหารครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ส านักงานเกษตร 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด ขอรับความเห็นชอบ ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา  

54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือเป็นบ้านพักเกษตรต าบล     
แม่ระมาด และโกดังเก็บพัสดุ (รายละเอียดตามเอกสาร) 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง 
เลขานุการสภา   รายละเอียด ตามหนังสือเกษตรอ าเภอแม่ระมาด ที่ ตก 0409/67 ลงวันที่ 7  

กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563  ตามที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) แจ้งว่า ส านักงาน
เกษตรอ าเภอแม่ระมาดได้ด าเนินการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าซึ่งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแม่ระมาด และจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากเทศบาล
ต าบลแม่ระมาด ในการขอมติสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาดที่แสดงผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาดจะน าไปประกอบการขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้
ครบถ้วนสมบูรณ ์และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นั้น 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลแม่ระมาด 
เสนอเรื่องให้สภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด ให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินการยื่นขอ
อนุญาตฯ ดังกล่าว  เพ่ือเป็นบ้านพักเกษตรต าบลแม่ระมาด และโกดังเก็บพัสดุ เนื้อที่ 
2 ไร่ 48 ตารางวา  

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอความ 
ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็น อภิปราย หรือไม่ครับ.... 

- หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 7 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 9    ญัตติขอพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ. 2565  
โครงการค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการด ารงชีพ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
งบประมาณ 500,000 บาท 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ. 2565    

โครงการค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการด ารงชีพ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
งบประมาณ 500,000 บาท จึงขอน าเสนอสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  - ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 

นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา -  เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจง 
หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ รายละเอียดที่คณะผู้บริหารขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล 
แทนปลัดเทศบาล ด้านการด ารงชีพ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4116 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

 
 
 



-11- 
 

นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา  1.3 ค่าอาหาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และการ 
หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ จัดรถรับส่งผู้ป่วย  
แทนปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เงินส ารองจ่ายในงบกลางเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยังยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 6 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลม ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ข้อ 18 ก าหนดว่า เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน ส่วนราชการ
อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้      
(2) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 5 ก าหนดให้เบิก
จ่ายเงินทดรองราชการซึ่งใช้ในการด าเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน               
(1) ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา (2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนินการป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติ (4) ค่าจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นส าหรับเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล และยานพาหนะที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น และ     
(7) ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือที่เบิกจ่าย
ได้ วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 50 บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการ
และผู้มาให้ความช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก ประกอบกับ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/30593 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีได้รับขยายวงเงิน
ทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19)) ในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด และอ านาจอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สรุปได้ว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย และจังหวัด ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน พ.ศ. 2562 โดยให้สามารถ
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกอบด้วย  
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นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา (1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์พักคอย (Community Isolation และ Home  
หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ Isolation) เพ่ือเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
แทนปลัดเทศบาล ก่อนน าส่งโรงพยาบาล เช่น ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าตอบแทนให้แก่

ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการด ารงชีพของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
ผู้ป่วย ฯลฯ (2) ค่าวัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ส าหรับการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และ
กิจกรรมที่เสี่ยง (3) ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาล
สนาม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถใช้จ่ายงบประมาณ
จากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เพ่ือป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ได้ ดังนี้ 

  1.3.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และจัดเลี้ยงอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่บ้าน วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 50 
บาทต่อคน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2561  

ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐหรือกระทรวง
มหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณ
ดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงิน
สะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี 
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุน
ส ารองเงินสะสม 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
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นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา 3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการ ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแทน
ปลัดเทศบาล   บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
    4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
    ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน 

ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน

การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะ

การเงิน เทศบาลต าบลแม่ระมาด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 
    เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565     26,227,717.40 
หัก  ส ารองตามระเบียบ       4,900,000.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ไดห้ลัง 
หักส ารองตามระเบียบ      21,327,717.40 
หัก  เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยัง 
ไมไ่ด้จ่าย           406,100.00 
      จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในปี  
(ท่ีอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)            52,580.00 
       ผลต่างจากการช าระหนี้เงินกู้ ระหว่างบัญชีทรัพย์สิน 
เกิดจากเงินกู้เจ้าหนี้       20,384,725.10 
       ถอนคืนเงินรายรับในปี       20,843,405.10  
บวก  เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ 
หลังจากก่อหนี้ผูกพัน รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณข้ามปีงบประมาณ 
ตกเป็นเงินสะสม            168,420.00 
       คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้      652,732.30 

 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งมีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ... หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

     มติที่ประชุม           เห็นชอบ 7  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตติขอพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปี ๒๕๖5 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารขอพิจารณาอนุมัติ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปี ๒๕๖5  

รายการเดิม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5     
หน้า 99  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอน้ า   
จ านวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,480 บาท ตามราคาท้องถิ่น พ.ศ.2564 
งบประมาณ 184,8๐๐ บาท  
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รายการใหม่  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5     
หน้า 99 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
      -  พัดลมไอน้ า GK-30TW  ขนาด 30 นิ้ว 5 หวัพ่น ชนิดติดผนัง  
จ านวน 10 เครื่อง 
      -  ชุดปั๊มสร้างไอน้ า GK-3400 แรงดัน 70 Bar, ขนาด 1/2 HP.  
พร้อมชุดกรองน้ า 
 -  สายยางไฮโดรลิคแรงดันสูงขนาด 2 หุน 2 ม้วน 
 -  งานติดตั้งปลั๊กไฟ 11 จุด พร้อมร้อยท่อ 
 -  ตู้เบรกเกอร์ควบคุมการเปิด – ปิด ปั๊มสร้างไอน้ า 
 -  ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการติดตั้ง 
 -  ค่าด าเนินการติดตั้งทั้งระบบ  

งบประมาณ 184,8๐๐ บาท 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง - เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับรายการ ตามท่ีคณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖5 ซ่ึงพัดลมไอน้ า          

จ านวน 10 เครื่อง จะน าไปติดตั้งที่อาคารฌาปนสถานสุสานวัดดอนแก้ว  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  
ขอที่ประชุมสภาพิจารณาค่ะ  

 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     มติที่ประชุม           เห็นชอบ ๗  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายอาทิตย์  ค าจันทร์  - กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุม ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายอาทิตย์  ค าจันทร์ สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอสอบถามโครงการที่ผมได้เสนอไปเรื่อง

การท าลูกระนาดบนถนนว่าจะท าได้หรือไม่ได้ มีชาวบ้านสอบถามมา เพราะช่วงนี้มีรถ
ของกลุ่มวัยรุ่นขับรถเร็ว เช่น รถส่งน้ า และรถขนส่งพัสดุ เกรงจะเกิดอันตรายในเขต
ชุมชน  
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นายอาทิตย์  ค าจันทร์  - พนังหมู่ที่ 2 ชาวบ้านบอกว่าสวยงามดี แต่เสียดายที่มีความยาว 400 เมตร ผมจึง
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอท าให้ก่อสร้างยาวจนสุดล าห้วยนกแล  
 - ถนนหน้าบ้านครสูมหมาย ปุ๊ดปัญญา เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากครูสมหมายสอน

พิเศษนักเรียน และมีผู้ปกครองมารับ – ส่ง เกรงจะเกิดอันตราย จึงขอให้ไปซ่อมแซม
ถนนด้วยครับ 

 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องถนน 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ที่จะก่อสร้างระนาด มอบ ผอ.กองช่างตรวจสอบพ้ืนที่ และศึกษารายละเอียด 

เนื่องจากการท าคลื่นลูกระนาด มีทั้งผลดีและผลเสีย ส่วนพนังบริเวณหมู่ท่ี 2 ไดย้ื่นขอ
งบอุดหนุน เราไม่ได้ระบุว่าบริเวณนี้จะได้กี่เมตร เราจะได้บริเวณไหนก่อน ก่อสร้างไป
เป็นช่วงงาน มีโครงการ 10 – 20 โครงการ ทีไ่ดเ้สนอของบประมาณไป แต่ก็ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการว่าทางเทศบาลจะได้รับงบประมาณโครงการไหนบ้าง ส่วนพนังได้ยื่น
ขอเสนอเพ่ิมไปแล้วอีก 400 เมตร แต่เรื่องเงียบ รอทางจังหวัดแจ้งมาอีกครั้ง จึงขอ
ชี้แจงให้ทางสภาทราบว่าเรื่องงบอุดหนุนเราไม่สามารถระบุได้ว่าเราจะได้งบประมาณ
อุดหนุนโครงการไหนบ้าง  

 

นายทวิช  สุดช่วย  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล แม่ระมาด และผู้เข้าร่วมประชุม ผม นายทวิช สุดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ยินดีต้อนรับ ผอ.กองช่าง คนใหม่ด้วยครับ มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกัน เมื่อก่อนใน
กองช่างพบปัญหา เช่น ช่างผู้ออกแบบไม่พอท าให้ออกแบบไม่ทัน ซึ่งโครงการต่างๆที่
ทางสมาชิกได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่ เพ่ือเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ซ่ึง
ตามท่ีทางสมาชิกสภาได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพื่อด าเนินการขอรับงบประมาณ กองช่าง
แจ้งว่าเขียนแบบไม่ทัน ตอนนี้มี ผอ.กองช่างมาแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบว่าตามท่ี
สมาชิกสภาได้ชี้จุดว่าบริเวณไหนที่จะด าเนินการก่อสร้างอะไรบ้าง ขอให้ท่านเน้นย้ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือที่จะได้เขียนแบบ ประมาณการที่จะขอใช้งบประมาณ เพ่ือพัฒนา
ในชุมชนหมู่บ้าน ซ่ึงไม่มีความคืบหน้า และมีหลายโครงการ ขอให้ ผอ.กองช่าง 
สอบถามไปยังช่างที่สมาชิกสภาได้ออกพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบบริเวณต่างๆ ต่อไปจะได้ไม่
มีปัญหาในการเขียนแบบไม่ทัน เผื่อมีโครงการของบอุดหนุนเข้ามา ทางเทศบาลจะได้
เสนอขอโครงการได้ทัน  ปัญหาการเขียนแบบไม่ทันคงจะหมดไป เพราะจังหวัดให้
เสนอโครงการภายใน 1 – 2 วัน เราจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพ่ือที่จะได้
เสนอได้ทันครับ 
-  ผมขอสอบถามท่ีเทศบาลตั้งงบประมาณการพัฒนาเทศบาลที่ได้ตกลงกันไว้ว่า เขต 
2 พัฒนา จ านวน 2 จุด  เขต 1  พัฒนา 2 จุด แต่เรื่องได้เงียบหาย เกิดปัญหาติดขัด
ตรงไหน เขียนแบบไม่ทันหรืองบประมาณยังไม่เข้ามา จุดที่ 1 บ้านนางเฉลิมลักษณ์ 
แจ่มวงษ์อินทร์ ท าถนนคอนกรีต จุดที่ 2 ถนนข้างโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง
ทางขึ้นไปอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง  
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นายทวิช  สุดช่วย  - ส่วนเขต 1 จุดที่ 1  เป็นปรับปรุงผิวถนนจราจรพร้อมรางระบายน้ า ซอยหลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล  วัดศรีบุญเรือง จุดที่ 2 ซอยบ้านนายวีรกร ค าปึง หลังวัดดอนมูล ด าเนินการถึงไหน 

แล้ว ขอสอบถามว่าติดขัดตรงไหน ขอให้ชี้แจงให้ทราบด้วย และฝาก ผอ.กองช่าง ให้
ไปตรวจสอบซอยโรงเรียนอนุบาลเจริญวัย เมื่อก่อนจะมีงบสนับสนุน แต่เรื่องเงียบ 
อยากให้มีผลงานในการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 จุด ผมไม่อยากให้เรื่องเงียบ
หายไป เพราะมหีลายๆเรื่องที่รับปากกับพ่ีน้องประชาชนไว้ ขอให้ตรวจสอบท าแผนให้
เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ของบประมาณต่อไป 

 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตตอบแทน ผอ.กอง  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ช่าง เนื่องจากย้ายมาใหม่ ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายเรื่องของโครงการต่างๆ ขอให้

แยกเป็น 2 อย่าง คือเป็นแผนปีต่อปี ทางขึ้นโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง และ
ถนนทางบ้านนางเฉลิมลักษณ์ สามารถด าเนินการได้เลยนะครับ แต่ตอนนี้เราไม่มี
งบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน ส่วนรางระบายน้ าวางท่อข้างถนนหมู่ 3 ซอย
เทศบาล 8 กับถนนหลังวัดศรีบุญเรือง ทางสภาได้แจ้งทางกองช่างให้เปลี่ยนชื่อ
โครงการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแบบ ยื่นเรื่องเข้าไปขอเปลี่ยนใหม ่ทางจังหวัดไม่ยอม
ให้เปลี่ยน จึงไม่ได้เปลี่ยนขอใช้ชื่อโครงการเดิม ตอนนี้รอเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา 
ส่วนถนนโรงเรียนอนุบาลเจริญวัย ทางกองคลังได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนอยู่ครับ 
ฝาก ผอ.กองช่าง ตามเรื่องที่ช่างธนากรได้ไปตามบริเวณต่างๆตามท่ีท่าน สมาชิกสภา
แจ้ง กองช่างได้จัดท าลงในแผน ด าเนินการเขียนแบบประมาณการหรือด าเนินการ
อย่างไรบ้างแล้วหรือยัง จัดเตรียมให้พร้อม เผื่อทางจังหวัดแจ้งให้ยื่นของบประมาณเรา
จะได้ด าเนินการได้ทันตามก าหนด และขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่าในการยื่นเสนอ
โครงการเราไม่รู้ว่าเราจะได้โครงการไหนบ้าง  

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เรื่องปัญหาต่างๆในเทศบาลคงจะดีขึ้น เนื่องจากเรามี ผอ.กองช่าง มาแล้ว คงจะมา  
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขปัญหาต่างๆได้    
 

นางทองสี  วงศ์ไชย  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แม่ระมาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางทองสี  วงศ์ไชย สมาชิกสภาเขต 2 

มีชาวบ้านสอบถามเรื่องถังขยะ ตอนนี้ทางเทศบาลมีงบประมาณในการจัดซื้อหรือไม่ 
จะได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ  
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร -  ในเรื่องขอถังขยะ ขอสอบถามกองสาธารณสุขว่ามีค าร้องขอถังขยะมากี่คน 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด มอบกองสาธารณสุขรวบรวมค าร้องในการขอถังขยะ ถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอก็จะ

ด าเนินการจัดซื้อต่อไป 
 

นายภุชพงศ์  สรรวิชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา ในส่วนเรื่องการดูแล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ การจัดเก็บขยะ ถังขยะ ตอนนี้ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ตั้งงบประมาณ 100,000 

บาท จะท าการจัดซื้อในปี 2565 ค าร้องที่ยื่นขอถังขยะมีประมาณ 40 ถัง ซึ่งเราจะ
จัดซื้อต้องมีค าร้องประมาณ 80 – 90 ถัง  
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นายสุวัฒน์  สุรินต๊ะ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร ผมนายสุวัฒน์ สุรินต๊ะ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด มีเรื่องแจ้งย้ายเสาไฟฟ้า เอกสารอยู่ที่ 

การไฟฟ้าแม่สอดแล้ว ผมขอให้กองช่างถ่ายเอกสารแล้วน าไปให้ ผอ.กองคลัง เพ่ือมอบ
ผอ.กองคลังช่วยประสานให้ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - มอบผอ.กองช่างน าเอกสารมอบให้การไฟฟ้าแม่สอด แล้วผมจะโทรประสานกับรอง 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ไฟฟ้าอีกครั้ง 

- แจ้งทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิด – 19 ก าลังแพร่ระบาด ผมจึงมี
นโยบายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานที่บ้านได้ ใครมีเอกสารที่จ าเป็นก็ให้มาท างานที่
เทศบาล สลับสับเปลี่ยนกันมาท างาน เวลาประชาชนมาติดต่อราชการอย่าให้ขาดตก
บกพร่อง  
- หลังจากประชุมเสร็จ ทางเทศบาลจะไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว เชิญทุกท่านไป
มอบร่วมกันนะครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - สถานการณ์โควิด – 19 ทาง ผอ.ภุชพงศ์ มีเรื่องแจ้งเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
ประธานสภาเทศบาล  มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 หรือไม่อย่างไรครับ 
 

นายภุชพงศ์  สรรวิชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา ในส่วนของ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สถานการณโ์ควิดแม่ระมาด ณ ปัจจุบันพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ใน 1 วัน พบผู้ป่วย  

30 – 40 ราย ทั้งตรวจ RT-PCR และ ATK ใช้วิธีการรักษา HI คือการรักษาที่บ้าน 
แต่ในกรณีผู้สูงอายุ หรือมีอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ CI หรือที่
โรงพยาบาล และคิดว่าในอนาคตประมาณอีก 2 เดือน น่าจะประกาศเป็นโรคประจ า
ถิ่น คือมีการใช้ชีวิตประจ าวันได้ปกติ แต่ ณ ตอนนี้ยังให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคโควิด – 19 คือการสวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
 

นางสาวกิ่งกานต์  แก้วอยู่ - ตามรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับมาจากกองสาธารณสุขฯ เราจะมอบถุงยังชีพได้ ตาม 
นักพัมนาชุมชนช านาญการ ประกาศจากโรงพยาบาลแม่ระมาด คือ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  

แต่ถ้าผู้ป่วยยังไม่ได้รับให้แจ้ง อสม. เพื่อประสานกับโรงพยาบาล ไม่เช่นนั้นจะเบิกผิด
เกิดการซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็น
ต้นไป ทางเทศบาลต าบลแม่ระมาดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ  
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดจะหารือ สอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็น ในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ... 
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มี วันนี้ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่หัวหน้ากอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมสภาในวันนี้ ส าหรับวันนี้ขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุม   -  เวลา  12.00  น. 
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ลงชื่อ     อาริยา  เอี่ยมเล      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวอาริยา  เอี่ยมเล)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
ลงชื่อ อารีรัตน์  กาญจนคงคา ผู้ทานรายงานการประชุม 
    (นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา) 

                    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
 
    ลงชื่อ    จีรวรรณ  เนื่องวัง ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

                  (นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง)     
                     เลขานุการสภา          
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่....28....เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ          ทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง      ประธานกรรมการ 
                (นายทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
ลงชื่อ            วรัญญา  กันจัน    กรรมการ 
                  (นางวรัญญา  กันจัน) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
ลงชื่อ          อาทิตย์  ค าจันทร์   กรรมการ 
                (นายอาทิตย์  ค าจันทร์) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
ลงชื่อ          สมบุญ  บุญมาก    กรรมการ 
                (นายสมบุญ  บญุมาก) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
ลงชื่อ      โสภณ  หล่อเจริญทรัพย์        กรรมการ/เลขานุการ 
            (นายโสภณ  หล่อเจริญทรัพย์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 

สภาเทศบาลต าบลแม่ระมาดได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่....13....เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖5 

 

         ลงชื่อ        บัญญพนต์  สุริเมือง               
    (นายบัญญพนต ์ สุริเมือง) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 


